

**เวทีสนทนาทางนโยบาย (Policy dialogue) ครั้งที่ 2**  
**นโยบายสวัสดิการยุคหลังโควิด**  
**วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. (ออนไลน์)**

**หลักการและเหตุผล**

การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสหรือ “โควิด – 19” (COVID –19) ทั่วโลก ส่งผลให้โลกต้องเผชิญความท้าทายครั้งใหม่ที่คุกคามต่อชีวิตและสุขภาพของผู้คนอย่างรวดเร็วและรุนแรง รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงต้องออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส เช่น การปิดประเทศไม่ให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ การกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเป็นเวลา 14 วัน (state quarantine) หรือการออกมาตรการการป้องกันโรคให้ประชาชนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ในกรณีของไทยแม้การดำเนินการของประเทศไทยที่ผ่านมาถือว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในไทยได้เผยให้เห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ในสังคมไทย โดยเฉพาะในเรื่องของความเหลื่อมล้ำ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และความยากจน การออกมาตรการของประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบาดยังส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คน ประชาชนต้องปรับพฤติกรรมและมีวิถีชีวิตใหม่ มาตรการบางประการนั้นส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะในมิติทางเศรษฐกิจ ประชาชนที่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานต้องตกงาน หรืออยู่ในภาวะว่างงาน สำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการเองก็ต้องประสบปัญหารายได้ลดลงหรือขาดรายได้ ผลกระทบเหล่านี้ยังขาดนโยบายสวัสดิการที่จะช่วยรองรับ และเป็นตาข่ายทางสังคมในการป้องกันไม่ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องเข้าสู่ภาวะวิกฤติในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและสมาชิกครัวเรือนคนอื่น ๆ

การที่โควิด – 19 ได้เผยให้เห็นปัญหาและช่องว่างทางนโยบายของไทยเมื่อเกิดวิกฤติเช่นนี้ จึงเป็นวิกฤติและโอกาสที่รัฐไทยต้องกลับมาทบทวนนโยบายด้านสวัสดิการเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดจากโควิด – 19 รวมถึงปัญหาในลักษณะเดียวกันที่จะเกิดในอนาคต โดยเฉพาะในมิติของการสร้างระบบประกันรายได้และสร้างการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวและเอาตัวรอดผ่านวิกฤติปัจจุบันไปได้ และเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระบบสวัสดิการขึ้นใหม่สำหรับยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยต่อไป การสัมมนาในครั้งนี้จึงจะนำเสนอข้อเสนอ และแนวคิดส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายสวัสดิการมานำเสนอต่อสังคมและผู้กำหนดนโยบายที่จะได้นำไปเพื่อวางแนวทางในการสร้างนโยบายสวัสดิการสำหรับประเทศไทยต่อไป

**วัตถุประสงค์**

1. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนานโยบายสวัสดิการเพื่อรับรองปัญหาและความเสี่ยงจากวิกฤตโควิด - 19 และเพื่อใช้โอกาสจากวิกฤตปัจจุบันทบทวนแนวทางการปรับปรุงระบบสวัสดิการของประเทศ
2. สร้างโอกาสในการขับเคลื่อนและผสมผสานความรู้เรื่องการพัฒนาาระบบสวัสดิการสำหรับประเทศไทย

### วิทยากร

1. ดร.นันทน์ดดา ฤทธิมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. ผศ.ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. อาจารย์ธนศักดิ์ เจนมานะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. คุณปราชญ์ ปัญจคุณาธร นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
5. ชัชฎา กำลังแพทย์ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ

### หน่วยงานร่วมจัด

สถาบันวิจัยทางสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์